



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
ประจำปี ๒๕๕๙

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้เสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนจาก
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ ทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุน
การวิจัย จำนวน ๖ โครงการ จำนวนเงิน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการจัดสรร
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดังนี้

ที่	ชื่อโครงการวิจัย	จำนวนเงิน (บาท)	ชื่อผู้รับผิดชอบ/ หัวหน้าโครงการ	ประเภท
๑.	การพัฒนาแบบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์และสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	๑๐๐,๐๐๐	อ.ดร.จิราภรณ์ ปุณยวัจนพรกุล (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	ครูของครู
๒.	การพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมสำหรับการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑ ของนักศึกษาครุสาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	๑๐๐,๐๐๐	ผศ.ดร.นุรพา สิงหา (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	ครูของครู
๓.	สื่อผสมเพื่อการเรียนรู้สำหรับเยาวชน เรื่องพันธุ์ข้าวไทยในธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชโลก สวาลบาร์ด (ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)	๒๐๐,๐๐๐	ผศ.ดร.ชฎีกัดค์ เขมวิมุตติวงศ์ (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	นวัตกรรม
๔.	การพัฒนาทางเลือกใหม่ในกระบวนการผลิตผ้าหมักโคลน	๒๕๐,๐๐๐	อ.วรางคณา เขาคี (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	นวัตกรรม

ที่	ชื่อโครงการวิจัย	จำนวนเงิน (บาท)	ชื่อผู้รับผิดชอบ/ หัวหน้าโครงการ	ประเภท
๕	สถานการณ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ของสาหร่ายขนาดใหญ่ใต้อะตอมพื้นท้องน้ำ และสัตว์หน้าดินในลำน้ำแม่สา อำเภอมะเริ่ม จังหวัดเชียงใหม่	๓๐๐,๐๐๐	อ.ดร.ทัตพร คุณประดิษฐ์	ความ หลากหลาย
๖	การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและ ความสัมพันธ์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ในพื้นที่ ป่าอนุรักษ์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัด เชียงใหม่	๓๕๐,๐๐๐	อ.ดร.รุ่งนภา ทากัน	ความ หลากหลาย
	รวม	๑,๓๐๐,๐๐๐		

หมายเหตุ

ครูของครู คือ โครงการพัฒนาครูของครูโดยผ่านกระบวนการวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่น
ความหลากหลาย คือ โครงการความหลากหลายทางชีวภาพ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙



(รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่